

เอกสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 มิถุนายน 2566)

(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ <https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate>)

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคคลที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาภายใต้โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาภายใต้โครงการ เด็กดีศรี ปวช. ในรอบที่ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครภายใต้โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี

- 1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- 1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีความพิการหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
- 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
- 1.4 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชานั้น ๆ กำหนดไว้รายละเอียดตามตาราง
- 1.5 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1.1 – 1.4 คณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาและ/หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	
สาขาวิชาการจัดการการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ	กรณีกำลังศึกษา <ol style="list-style-type: none">1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.002. มีดัชนีสะสม (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.503. นักเรียนเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว หรือเคยเข้าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (พิจารณาเป็นพิเศษ)

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อ)	
	<p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. มีดัชนีสะสม (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. นักเรียนเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว หรือเคยเข้าร่วม/ร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียน หรือเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (พิจารณาเป็นพิเศษ) <p>หมายเหตุ : หากมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ - TOEFL ไม่ต่ำกว่า 477 หรือ 153 (Computer – Based) หรือ 53 (Internet – Based) หรือ - IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ - Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน หรือ <p>ผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีผลคะแนนสอบเทียบเท่าคะแนน TOEFL, IELTS, TOEIC หรือ Duolingo English Test ตามเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ</p>
คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	
<p>สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน</p> <p>สาขาวิชานานาชาติศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิชาเอกจีนศึกษา - วิชาเอกเกาหลีศึกษา - วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา - วิชาเอกยุโรปศึกษา 	<p>กรณีกำลังศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มีดัชนีสะสม (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75 <p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มีดัชนีสะสม (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อ)	
	<p>หมายเหตุ : หากมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ - TOEFL ไม่ต่ำกว่า 477 หรือ 153 (Computer – Based) หรือ 53 (Internet – Based) หรือ - IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ - HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือ - TOPIK ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 หรือ - DELF ไม่ต่ำกว่าระดับ A2 <p>จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ</p>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	
<p>สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง</p>	<p>กรณีกำลังศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 <p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 <p>หมายเหตุ : สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง รับผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต - คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์	
<p>สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)</p>	<p>กรณีกำลังศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 <p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 <p>หมายเหตุ : รับผู้ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต</p>

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ต่อ)	
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)	<p>กรณีกำลังศึกษา</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25</p> <p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25</p>
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบ อัจฉริยะ (เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50%) (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)	<p>กรณีกำลังศึกษา</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25</p> <p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25</p> <p>หมายเหตุ : รับผู้ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต - คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครภายใต้โครงการเด็กดีศรี ปวช.

- 2.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) แล้ว
- 2.2 ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
- 2.3 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
- 2.4 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตร/คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กำหนดไว้ รายละเอียดตามตาราง
- 2.5 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2.1 – 2.4 คณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาและ/หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะ ผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร	หมายเหตุ/เงื่อนไข
คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		
สาขาวิชาการจัดการการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม ทางธุรกิจ	<p>กรณีกำลังศึกษา</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.1 – ปวช.2 ไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50</p>	<p>1. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภทวิชา/ ทุกสาขาวิชา</p> <p>2. หากมีประสบการณ์การฝึกงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านการ บริการหรือการท่องเที่ยวหรือ คุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตามความเห็นของคณะกรรมการ</p>
คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน สาขาวิชานานาชาติศึกษา - วิชาเอกจีนศึกษา - วิชาเอกเกาหลีศึกษา - วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา - วิชาเอกยุโรปศึกษา	<p>กรณีกำลังศึกษา</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.1 – ปวช.2 ไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.1 – ปวช.2 ไม่ต่ำกว่า 2.75</p> <p>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50</p> <p>2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 ไม่ต่ำกว่า 2.75</p>	<p>1. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภทวิชา/ ทุกสาขาวิชา</p>

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร	หมายเหตุ/เงื่อนไข
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต		
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ การจัดการชายฝั่ง	<p><u>กรณีกำลังศึกษา</u></p> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ปวช.1 – ปวช.2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 <p><u>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</u></p> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50	1. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภทวิชา/ ทุกสาขาวิชา ที่มีจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิตและ วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์		
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)	<p><u>กรณีกำลังศึกษา</u></p> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ปวช.1 – ปวช.2 ไม่ต่ำกว่า 2.75	1. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภทวิชา/ ทุกสาขาวิชา
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์	<p><u>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</u></p> 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 ไม่ต่ำกว่า 2.75	1. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศหรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง